

นิวสวีทชู'ปุ-จีสูช'นักสู นายกहनุนสตรีโซวีฝ่มือ

นิวสวีทจัดอันดับ 150 เพียร์เลส วิเมน ปูติดีโพ
คิดไว ตัดสินใจเร็ว อาณูสร่า จิตต์มิตรภาพ
พญ.เจรียง จันทรกมล ปวีณา โชคไพบูลย์กิจ
คว่ำสตรีทำงานดีเด่น (อ่านต่อหน้า 13)

นิวสวีท

'พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์'ประทานโล่

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรม

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ทั้งนี้ สำหรับผลการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2555 มีบุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับโล่รางวัล อาทิ สตรีนักบริหารดีเด่น น.ส.อาณูสร่า จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพรซ์เน็ทไทย จำกัด พญ.เจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล นางปวีณา โชคไพบูลย์กิจ รองประธานบริษัท โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด เป็นต้น

ด้านนางกมลชนก เขมะโยธิน ผู้ได้รับโล่

รางวัลศิลปินสตรีดีเด่น กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากที่คณะกรรมการเล็งเห็นผลงานตลอดเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา อาชีพนักแสดงนอกจากสร้างความสุขให้กับคนดูแล้วยังช่วยให้มีโอกาสทำประโยชน์แก่สังคมด้วย รางวัลนี้จึงนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง ทั้งนี้ตนคิดว่าสังคมไทยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น ปัจจุบันผู้หญิงจึงไม่ใช่ช่างเท้าหลังแต่สามารถก้าวไปพร้อมกับผู้ชายได้

พม.จัด'สถานพื้นเยาวยชนสตรี'

วันเดียวกันที่ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงานวันสตรีสากล และประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กล่าวว่า ในปีนี้สหประชาชาติกำหนดแนวคิดหลักของวันสตรีสากล คือ



แรงงานสตรี - กลุ่มเครือข่ายแรงงานสตรีจากองค์กรต่างๆ เดินขบวนจากหน้าสหประชาชาติ ไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเลิกจ้างแรงงานหญิงหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ เนื่องในวันสตรีสากล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม

“Connecting Girls. Inspiring Future” (คอนเนกติ้ง เกร็ลส อินสไพริง ฟิวเจอร์) หรือ “สานฝันเยาวชนสตรี...มุ่งสู่นาคต” เพื่อเรียกร้องให้องค์กรและกลุ่มสตรีทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลโดยคำนึงถึงสตรีที่ออกไปถึงสตรีในโลกแห่งอนาคต ก็คือ เยาวสตรีในวันนี้ ให้เกิดการแบ่งปัน เผยแพร่สารในทางบวกให้แก่เยาวชนสตรี ได้รับรู้ มุ่งผลลัพธ์ให้บรรลุถึงศักยภาพอันสูงสุดของตนเอง และช่วยกันสร้างอนาคตที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมร่วมกัน ในส่วนของกระทรวง พม.การจัดงานในปีนี้เป็นที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมกับบุรุษในกิจกรรมทุกด้านและทุกระดับในสังคมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

พัฒนาสังคมมอบรางวัลสตรีดีเด่น

นายสันติกล่าวไว้ว่า สำหรับปีนี้ มีสตรี และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเข้ารับรางวัล อาทิ บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการคุ้มครองสิทธิสตรี ประเภทบุคคลภาครัฐ ได้แก่ นายสมพงษ์ เข็นแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 จังหวัดเชียงราย บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ประเภทบุคคลภาคเอกชน ได้แก่ น.ส.สุพิศศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สตรีดีเด่นในเวทีระดับสากล ได้แก่ น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา เลขาธิการมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย นักธุรกิจสตรีดีเด่น ส่วนกลาง ได้แก่ นางศุภมาส สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาและเจ้าของ บริษัท ยูโนเต็ดพุดส์ จำกัด (มหาชน) แรงงานสตรีดีเด่น ได้แก่ นางบุษบา พวานวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกฎหมายและนิติกรรมสัญญา องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร สตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง ได้แก่ นางแยงนิะ สะแลแม เครือข่ายผู้หญิงภาค ประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ประจำ จันราธิวาส

นิวสวีทจัด'150เพียร์เลสวีเมน'

ขณะที่ นิตยสาร นิวสวีท และ เดลี่ บีสต์ ผู้ผลิตรายการให้บีสต์ทีวี เผยแพร่รายชื่อสตรี 150 คน ถือว่ามีบทบาทสูงโดยไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ ภายใต้หัวข้อ “150 สตรีที่ปราศจากความกลัว” (150 เพียร์เลส วีเมน) เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและการประชุมว่าด้วยบทบาทสตรีของโลก (วีเมน อิน เดอะ เวิลด์ ซัมมิต) จัดขึ้นควบคู่กันไปที่อาคารลินคอล์น เซ็นเตอร์ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีสตรีไทยติดอันดับ

2 คน คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย และ น.ส.จิรินูช เปรมาชัยพร ผอ.เว็บข่าวประชาไท รวมอยู่ด้วย

นิวสวีทระบุไว้ในการนำเสนอรายชื่อของสตรี 150 คนดังกล่าวว่า บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีบทบาทหลากหลายแตกต่างกันออกไป บางรายอาจเป็นผู้ริเริ่มการต่อต้าน กลายเป็นการปฏิวัติทางการเมือง บางคนเป็นเพียงแค่ผู้ริเริ่มเปิดกิจการโรงเรียนเพื่อการศึกษา หรือไม่ก็เป็นผู้มีบทบาทในการบ่มเพาะเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ คนเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลากหลายแตกต่างกันออกไป จากดีทรอยต์ในสหรัฐอเมริกา เรื่อยไปจนถึงคาบูลในอัฟกานิสถาน แต่ประการหนึ่งที่สตรีเหล่านี้กระทำร่วมกันก็คือ การทำให้เสียงพวกตนพูดและการกระทำของพวกตนได้เป็นที่รับรู้และตระหนัก

ยิ่งลักษณ์ติดโผตัดสินใจเร็ว

ทั้งนี้ ในรายชื่อของสตรีทั้งหมดไม่ได้จัดอันดับไว้แน่ มีทั้งนักวิชาการอย่างเช่น ดร.ฮาวา อับดี จากโซมาเลีย, นักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างทาล อัล มัลโลฮี แห่งซีเรีย, นักแสดงฮอลลีวูดอย่างเกล็น โคลส, เมอริล สตรีพ และแอนเจลินา โจลี, นักร้องดังชาวอังกฤษอย่างอเดล และเลดี้ กาก้า นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จอย่างเซเรนา วิลเลียมส์ แชมป์เทนนิสหลายรายการชาวอเมริกัน หรือหลิน่า แชมป์เทนนิสเฟรนช์โอเพ่นชาวจีน เรื่อยไปจนถึงนักการเมืองอย่างนางฮิลลารี รอดแฮม คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นางองซาน ซูจี ผู้นำฝ่ายค้านของพม่า

สำหรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นั้น นิวสวีทระบุว่า เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ หลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมามีอาชญากรรมรังควาญเสียโดยสัญญาว่าจะขจัดความยากจน ด้วยการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ สร้างรถไฟความเร็วสูง และแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักเรียนทุกคน โดยให้มุมมองนายกรัฐมนตรีไทยไว้ว่า เป็นน้องคนเล็กของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองใดๆ ก่อนจะก้าวเข้ามารับตำแหน่ง แต่ได้แรงบันดาลใจจากความหวังจะก่อให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ขึ้นในประเทศที่แตกเป็นเสี่ยงต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี จากการประท้วงทางการเมืองด้วยความรุนแรง นิวสวีทระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างหนัก แทบจะทันทีที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม ด้วยการเป็นคนคิดไว ตัดสินใจเร็ว จึงสามารถจัดตั้งหน่วย

ปฏิบัติการเพื่อบรรเทาทุกข์พร้อมกับดำเนินมาตรการป้องกันในระยะยาวไปด้วย

ทั้งนี้ นอกเหนือจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์แล้ว ยังมี น.ส.จิรินูช เปรมาชัยพร ผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไท รวมอยู่ด้วยโดยนิวสวีทระบุว่า น.ส.จิรินูชเป็นคนแรกที่ถูกจับกุมเพราะเธอทำสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าทำคือเขียนและแลกเปลี่ยนงานเชิงสื่อสารมวลชนผ่านออนไลน์ น.ส.จิรินูช นอกจากจะเป็นผู้อำนวยการแล้วยังเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวภาษาไทยแห่งนี้ด้วย ซึ่งกลายเป็นผู้บุกเบิกเพื่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในระดับนานาชาติในโลก สื่อมวลชนที่นับวันจะยิ่งมีการเซ็นเซอร์มากยิ่งขึ้นในประเทศไทย น.ส.จิรินูชซึ่งได้รับรางวัลผู้ทรงความกล้าหาญในสื่อมวลชน ต้องเผชิญหน้ากับคดีที่มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี แต่ยังคงเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความมีสิทธิมีเสียงที่เสรีและปราศจากการแทรกแซงในโลกออนไลน์อยู่อย่างต่อเนื่องต่อไป

'ปุ'ชวน'สตรี'ร่วมพัฒนาประเทศ

ส่วน เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล (www.thaigov.go.th) ได้เผยแพร่คำกล่าวปราศรัยของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555 ในวันที่ 8 มีนาคม ใจความสรุปว่า รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับปัญหาสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีนโยบายสนับสนุนบทบาทของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค ในการปกป้องสิทธิสตรี ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองสตรีถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว ควบคู่กับตั้งศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสให้สตรีทั้งในเมืองและชนบทได้เข้าถึงแหล่งทุน การศึกษา และสาธารณสุข เพื่อให้สตรีมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ มีหลักประกันในการดำรงชีวิต โดยรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นเพื่อให้สตรีไทยเท่าทันโลกยุคใหม่

“ในส่วนตัวฉันเองตระหนักดีถึงพลังของสตรีและเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีไทย อีกทั้งยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าให้สตรีไทยนำศักยภาพของตนเองมาใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน จะทำให้สังคมไทยโดยรวมได้รับการพัฒนาอย่างมั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว

นักวิชาการแนะปุใช้ภาวะผู้นำ

นางสิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มติชน

Matchon
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 9 มีนาคม 2555

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12417

หน้า: 1 (ล่างขวา), 13

Col.Inch: 159.74 Ad Value: 223,636

PRValue (x3): 670,908

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: นิวสวีทชู'ปุ-จิรินูช'หนักส์ นายกหุนสตรีโซวีมีมือ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองฟิลิปปินส์ กล่าวกับ "มติชน" ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนั้น หากเปรียบเทียบบุคลิกการเป็นผู้นำระหว่าง น.ส.ยิ่งลักษณ์กับนางคอรารซอน อากีโน อดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศฟิลิปปินส์ นั้น 1.ต้องมีความรู้ แม้นางอากีโนจะเป็นแม่บ้านมาก่อน แต่มีความรู้สูง ได้เทียบกับคนได้ 2.ต้องมีวิสัยทัศน์ ถ้ามว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์มีหรือไม่ และ 3.ต้องมีบารมี ทำให้คนทั้งในและนอกประเทศยอมรับที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้แสดงถึงภาวะผู้นำให้เห็นเลย สาเหตุอาจเป็นเพราะคนคิดว่า เป็นตัวแทนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรีผู้เป็นพี่ชาย หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังไม่แสดงตัวเองออกมา คนบางกลุ่มก็จะรู้สึกว่าจะต้องรอคำสั่งอยู่เรื่อยๆ ไม่เป็นผลดีต่อสังคม

"ปกติการเมืองในฟิลิปปินส์จะไม่หยิบเรื่องเพศมาโจมตีกัน เพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัว เวลาที่มีความขัดแย้งกันมักจะใช้การโต้เถียงด้วยข้อมูลหรือโต้เบต จะพูดถึงสาระสำคัญสิ่งที่เห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ควรจะปรับปรุง 1.แสดงภาวะผู้นำ ให้ออกหน้ามากขึ้น เช่น เรื่องกู้เงินป้องกันน้ำท่วม จะทำอะไร ให้โลมาเลย หรือหากมีปัญหาเฉพาะหน้า จะแก้อย่างไร 2.เร่งสร้างบารมี ด้วยการแสดงภาวะผู้นำให้เห็น กล่าวพูดกล้าตัดสินใจ อย่างนางอากีโน 3 เดือนก็มีแข็งแล้ว แต่ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ถึงเวลานี้ก็ยังไม่เห็น (อ่านรายละเอียดหน้า 11)

'มาร์ค'ชี้ผู้นำหญิงต้องวิจารณ์ได้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวเนื่องในวันสตรีสากลถึงโอกาสของผู้หญิงในการเข้ามามีบทบาททางการเมืองว่า ปัจจุบันเป็นโอกาสดีพอสมควร แต่ยังมีปัญหาอยู่ว่า สัดส่วนผู้หญิงทางการเมืองยังมีจำนวนค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานผู้บริหารระดับสูงก็เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีบางหน่วยงานต้องยอมรับว่าบทบาทของผู้หญิงนั้นยังน้อยอยู่ ถ้าคิดเป็นสัดส่วน อย่างเช่น กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด ในกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น สิ่งที่มีปัญหามากก็คือเรื่องการเมือง เพราะว่า สัดส่วนผู้หญิงค่อนข้างน้อยเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดว่า จำเป็นจะต้องหาวิธีการอย่างไร เพื่อ

กระตุ้นหรือไม่อย่างไร

เมื่อถามถึงการที่ผู้หญิงขึ้นเป็นผู้นำประเทศ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า วิชาจักรวรรดิไม่ได้ ตรวจสอบไม่ได้ ก็จะกลายเป็นการบั่นทอนบทบาทของผู้หญิงเอง ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับความพยายามพูดถึงความเป็นผู้หญิงในการอ้างบางสิ่งบางอย่างเป็นการยอมรับการตรวจสอบตรงนี้ไม่ดี เพราะตรงนี้จะทำให้มีปัญหาในเชิงทัศนคติมากขึ้น แล้วก็กลายเป็นว่าไปกระทบกับความก้าวหน้าของผู้หญิงเอง เกิดสังคมมองว่าถ้าผู้หญิงดำรงตำแหน่งสูงแล้วจะตอบไม่ได้"

'พท.'ปลุกมือสตรีบุก'ปชป.'

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า สำหรับกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เตรียมจะยื่นคัดค้านและตีความกรณีรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดสรรงบให้จังหวัดละ 100 ล้านบาท รวม 7 พันล้านบาท ให้องค์กรอิสระ หรือศาลวินิจฉัยตีความโดยกล่าวหาว่า รัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช้กองทุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เช่น ให้สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและใช้สตรีเป็นฐานการเมืองนั้น มองว่าเป็นเรื่องที่นายอภิสิทธิ์และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์น่าจะไม่เคียดที่เรื่องดีเกี่ยวกับนโยบายสตรีมาเลย จึงมองทุกอย่างในด้านลบเมื่อคิดไม่เป็น พรรคเพื่อไทยคิดให้ ทำให้ ก็น่าจะสนับสนุนไม่ใช่ออกมาค้านทุกเรื่อง หากวันใดที่มีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นตีความนโยบายดังกล่าว ตนขอเรียกร้องให้ผู้หญิงทุกคนที่รอคอยโครงการนี้ได้ออกมาถามหาเหตุผลในการคัดค้าน

และความรับผิดชอบของนายอภิสิทธิ์และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

มือขว้างหนังสือเข้าทำเนียบ

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.00 น. กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี (กบส.) พร้อมด้วยแรงงานสตรีจากภาคอุตสาหกรรมประมาณ 500 คน ได้เดินทางมาชุมนุมและยื่นหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2555 โดยเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาผลกระทบวิกฤตอุทกภัยเกิดการเลิกจ้างแรงงานสตรีในภาคอุตสาหกรรม

การเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติของกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก สอดคล้องกับการจ้างงานแรงงานหญิงทำงานย่านอุตสาหกรรม และกรณีรัฐบาลยังไม่มีการรองรับอนุสัญญา โอแอลไอ ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองการเป็นมารดาในการรับสวัสดิการค่าจ้าง ในช่วงไม่ได้ทำงานเนื่องมาจากการคลอดบุตรและการคุ้มครองสุขภาพแม่และเด็ก โดยให้บิดาสามารถลางานมาดูแลบุตรและมารดาหลังคลอดบุตรได้ ผลกระทบเกิดขึ้นต่อแรงงานหญิง อันเนื่องจากการแปรรูประจิวสาวทักขีและแรงงานหญิงในการตัดสินใจวางแผนระดับนโยบายทั้งคณะกรรมการไตรภาคีด้านแรงงาน และการมีสัดส่วนนักการเมืองหญิงเพิ่มขึ้นในทุกระดับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชุมนุมดังกล่าวได้ปิดการจราจรบนถนนพิษณุโลก 2 ช่องการจราจร โดยได้นำรถขยายเสียงมาจอดบนสะพานชมัยมรุเชฐ พร้อมปราศรัยโจมตี น.ส.ยิ่งลักษณ์เนื่องจากไม่พอใจไม่มีเจ้าหน้าที่ภาคีรัฐมารับหนังสือ พร้อมกับกล่าวประณามไม่ให้ความสำคัญสำคัญกับวันสตรีสากล โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ขว้างปาหนังสือข้อเรียกร้องข้ามรั้วทำเนียบรัฐบาลเข้ามาในบริเวณทำเนียบรัฐบาลเป็นจำนวนมาก โดยได้สลายตัวไปหลังจากใช้เวลาปิดหลักชุมนุมอยู่นาน 1 ชั่วโมง 30 นาที